





Hỡi người Annam! Có cần dùng thuốc tây thì hãy đến tại Trung ương dược phòng của ông MUS, bảo chế từ sự nhứt hạng ở đường Catinat số 195 Saigon. Thuốc tốt, giá rẻ.

KOREAN GINSENG

KOREAN GINSENG là một thứ thuốc bổ cứu cho máy thần thể dạng vận động mạnh mẽ. Nó bổ tạn phủ thì hay làm thịt nó rất có ích cho những người ở về xứ nóng nực. Duy có một mình KOREAN GINSENG làm sự phước ấy mà thôi.

CÓ MỘT MÌNH HANG THE MITSUI BUSSAN KAISHA L. T. D. TRƯ BÁN MÃ THỜI, MÓN BÀI SỐ 80 ĐƯỜNG D'ORMAY, SAIGON.



TÂN-TÂN-HIỆP-THÀNH

Nhân bản mới cải sẽ hơi hiệu De-lahaye 4 cylindres 14/18 mã-lực, 7 chỗ ngồi. Các người có mua ở Huyết-trung-bầu... Muốn mua xin đến nơi (nhà hàng Bo-ôn) Hotel de la Rotonde hay là tới bộ quản cũng được.

Thuộc hiệu ROB của quan thầy ROBER

Dùng cả tinh-ha của cây Salspareille (xích-phục-linh) và cây Cresson mà chế ra. Chứa cả chứng bệnh ngoài da, lác, vôi, lác, ghẻ phỏng, đau nhức xương, đau đưng huyết chảy, ghẻ và ghẻ hồng ung nhọt, nhứt trong mặt mụn.

Trăm năm không phai

NHÀ HOA-CHON-DUNG

NGUYỄN ĐỨC NHUẬN 57, Boulevard de la Somme (SAIGON)... Thuốc Điều-kinh của hiệu THIÊN-ĐỨC-ĐƯỜNG Quảng Đông

藥經調堂春天廣

Phương thuốc này là của một người Việt ở trong phủ Thiệu-đông kinh đô triều đình, thuốc tốt có công dụng chữa trị các chứng về đốm da, nám da, mụn, ngứa, ngứa, ngứa, ngứa...

HOTEL DANNAM

NAM VIỆT KHÁCH LÃU 117, 119, 121, Boulevard Carnot - 10, góc phố de l'Étoile Đường Kinh-Lâm, đường Caravelle... THUỐC HUYẾT-KHÍ, Chết tim

NHON-TÊ Đại-duyêc Phòng

Bản-hiệu Nhon-tê được phòng số 1 trước lập tại Thượng-Hải, có phông lập một tiệm tại Nam-kỳ, tại Chợ Lớn, Chợ Mới, Chợ Nhỏ, Chợ Mới, Chợ Nhỏ, Chợ Mới, Chợ Nhỏ...

NHỊ KHOA VẠN BÌNH HỒI XUÂN ĐƠN

Thuốc này có tác dụng chữa trị các chứng bệnh của mắt như viêm mắt, đau mắt, mờ mắt, mù mắt, mù mắt, mù mắt, mù mắt...

Thuốc hiệu con Bướm-Bướm

Đã được phòng bản thuốc Huyết-trung-bầu... Công hiệu của thuốc Huyết-trung-bầu, trị các chứng bệnh trong huyết-dịch. Đau nhức, sưng đau, đỏ mắt, ngứa mắt, ngứa mắt, ngứa mắt...

NGƯỜI SÀN BÀN NHƯ MUỐN BÀN CHÒ

CHẮC CHÁN, BÀN XA VÀ CON THỊT PHẢI CHẾT LIÊN THÌ HÃY ĐẾN HANG ÔNG L. CAFFORT DƯƠNG CÁTINAT MÀ MUA SÚNG DÙ HIỆU KIỆU DƯƠNG THỜI Ở THÀNH SAINT-ÉTIENNE

Đã bao là hiệu RICQLES này trở thành nổi tiếng... Phát hành cho kỹ hiệu RICQLES, bao gồm đủ giá mào.

Ricqlès advertisement with image of a bottle and text: Thuốc chữa đau đầu, đau răng, đau mắt, đau tai, đau cổ, đau lưng, đau khớp, đau xương, đau cơ, đau thần kinh, đau dây thần kinh, đau dây thần kinh, đau dây thần kinh...

NHỊ-THIÊN-ĐƯỜNG Đại-duyêc Phòng

38, Rue de Canton, 38 - CHOLON... DANH DẠY THÉP ĐỀ NHƯ VAY NHỊ-THIÊN-ĐƯỜNG CHOLON... HỎA ĐÀN THUAN KHÍ CHÍ KHAI HOÀN

THAI-DƯƠNG-CAO advertisement: Mỗi hộp trước khi dùng phải ngâm trong nước ấm... Giá mỗi hộp 10 xu.

THO-ĐỒ-THỦ advertisement: Bản-hiệu có khắc con dấu huê-mỹ theo kiểu thời xưa... Giá mỗi hộp 5 xu.

Hàng chất trắng và hàng chất đỏ hiệu « con dơi » (CH-ŪVE SOURIS) thiết là một thứ rượu hảo-hạng! Hàng hộp SPARLI màu vàng dẹt - champagne hiệu MONTEBELLO. Hàng mác PESTRIN uống vào trị chứng bệnh trong đại-trường và tiểu-trường nhứt là trị những loại sỏi sỏi thời lấy làm thần-hiệu lẫm.

